

จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ



DTAM กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก **NEWS** ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567
นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

@สถาบันการแพทย์แผนไทย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการแพทย์แผนไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการส่งของผิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและไม่นับขอร้องงดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ กรมการแพทย์แผนไทย

❖ เจริญไปด้วยคุณธรรม คิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอ ❖

จัดกิจกรรมย่อย เชิดชู บุคลากร และหน่วยงานภายในองค์กร

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2568 มีการร่วมคัดเลือกผู้ที่จะเข้าเกณฑ์
ข้าราชการดีเด่นและคนดีศรีกรมฯ



ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อค้นหาวัตถุประสงค์หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน นวัตกรรมผู้สูงอายุ

สถาบันการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุม กพร อาคาร 1 ชั้น 4



การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2568 มีการหารือปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมนวัตกรรมผู้สูงอายุเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

DTAM NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2568

ดร.รณีย์ จันทรเกษม
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.30 น. ดร.รณีย์ จันทรเกษม ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2568 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการและให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมี รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้แก่ นางจิ่งฉรา เข็มทอง นางมาลา สร้อยสำโรง และนางนันทกมล คือตัง หัวหน้าสำนักงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

จัดประชุมโดย : กลุ่มงานอำนวยความสะดวก สถาบันการแพทย์แผนไทย

♥ เจ็บบ่อยคราใจ คิดถึงยาไทยก่อนไปหาหมอ ♥